

"บักตู" ปลอดภัยการ.มหาสารคาม ชัด 6 ปมพัวพัน-คณาจารย์-นิสิต จิตภษาลาออกด้วย

นำเสนอเมื่อ : 28 มิ.ย. 2558

ตัวแทนสภาคณาจารย์ บุคลากร นิสิต ม.มหาสารคาม แกลงเชียร์ หน.คสช.สั่งเดงรักษาการอธิการบดี พัน 6 ปมหลายพันล. จึนายภษา-ผู้แทนกรรมการทรงคุณวุฒิ แสดงความรับผิดชอบ'ลาออก' ด้วย

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2558 ณ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร สภาคณาจารย์ ตัวแทนบุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ออกแถลงการณ์กรณีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งที่ 19/2558
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้นายศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรัตน์ ปานศิลา ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวขอบคุณ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนายกรัฐมนตรี ที่มีคำสั่งให้
นายศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
ซึ่งนับเป็นการปลดลือคปัญหาและขจัดสิ่งคลุ้มเครือในมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ การที่นายศุภชัย สมัปปิโต อยู่ในตำแหน่งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมา 2 ปี ทั้ง ๆ
ที่ระเบียบให้เพียงแค 6 เดือน จนมีคำสั่งพ้นจากตำแหน่งนั้นในที่สุด อาจเป็นผลมาจากกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1.กรณีโครงการสร้างอาคารวิทยุพัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 88 ล้านบาท
มีบริษัทอาจจะไม่มีตัวตนขึ้นมารับงาน ไม่มีการค้ำประกัน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินราชการ
2. กรณีการเบิกจ่ายเงินค่าพิเศษอธิการบดีจำนวนเงินกว่า 2 ล้านบาท
เมื่อเรื่องดังกล่าวถูกนำเข้าสู่สภามหาวิทยาลัย กลับเห็นว่าเป็นไปได้ชอบ
- 3.กรณีก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ มีการยกเลิกสัญญาเพราะผู้รับเหมาที่จ้างงาน
จากการถูกรวบงวดงานให้เหลือเพียง 10 งวดจาก 20 งวด
โดยก่อนเลิกสัญญาได้มีการจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับเหมาเป็นจำนวนเงินกว่า 50 ล้านบาท
ที่เกินผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบไปกว่า 7 ล้านบาท
- 4.กรณีการโยกย้ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยกว่า 3,000 ล้านบาท ไม่ผ่านคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
- 5.กรณีการใช้ผลงานวิชาการเพื่อประกอบการยื่นเรื่องขอตำแหน่งทางวิชาการ
โดยเอาผลงานวิชาการที่มีชื่อว่า Analysis of Anthocyanin, Flavonoids, and Phenolic Acid in Tropical Bignay
Berries ให้เป็นของตัวเอง
และขณะนี้ทางวารสารระดับชาติที่ตีพิมพ์ผลงานดังกล่าวได้ถอนการตีพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 6.กรณีการแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย ส่อขาดหลักธรรมาธิบาลหรือไม่

อยู่ในระหว่างการพิจารณาโต้สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ประธานสภาคณาจารย์ กล่าวด้วยว่า อีกทั้งยังมีข้อเรียกร้องต่อสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนายกสภามหาวิทยาลัย และผู้แทนกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังไม่ได้โปรดเกล้าฯ และยังทำหน้าที่อยู่ให้มีจิตสำนึกต่อความเสียหายและรับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว โดยการลาออก และเสนอให้ คสช. ปฏิรูปและตั้งคณะกรรมการมหาวิทยาลัยชุดใหม่ที่มีความเหมาะสมต่อไป

“เราต่อสู้เรื่องนี้ทุกวิถีทางมานานมาก ในความไม่ชอบธรรม ในความไม่มีหลักธรรมธิดา แต่ก็ไม่สามารถจะสูญเสียหัวใจในสภาได้เลย เพราะมันมีกระบวนการอย่างสภาเกาหลี ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับมหาวิทยาลัยของเราเป็นอย่างมาก” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรัตน์ กล่าว

ด้านตัวแทนนิสิตปริญญาโท คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่เคยศึกษาในระดับปริญญาตรี มาตั้งแต่พ.ศ.2552 ตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารงานที่นาสงสัยว่า สภาพของมหาวิทยาลัยไม่ได้มีการพัฒนาใด ๆ จากแต่ก่อนเลย ทั้งถนนและอาคารที่ก่อสร้างต่าง ๆ และนิสิตก็ไม่เคยได้รับการบริการเท่าที่ควรจะเป็น

“ถึงจะถูกให้พ้นจากตำแหน่ง แต่เราก็ยังกลัว กลัวเงาที่จะสามารถชกโยเยอยู่เบื้องหลังได้ ประท้วงไปหลายครั้ง พุดไปก็ไม่มีใครสามารถทำอะไรได้ จึงขอมหาวิทยาลัยของพวกผมคืนได้ไหม ให้คนที่อยากจะทำนามหาวิทยาลัยจริงๆ มาพัฒนา” นิสิตปริญญาโทกล่าวในที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า จากนั้นคณะนำตัวแทนนิสิตยื่นเรื่องแก่นายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมเป็นลำดับต่อมา

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงกระบวนการดำเนินการหลังจากนี้ แต่นายกสภามหาวิทยาลัยไม่ตอบคำถาม ก่อนจะเดินขึ้นรถออกไปในที่สุด พร้อมกันนี้ ในช่วงบ่ายคณะยังได้เดินทางยื่นเรื่องถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีดังต่อไปนี้

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายปัญญา ถนอมรอด

กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มีรายชื่อดังนี้ นางวิภาจรรย์ พุทธิมลินประทีป, ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ไบไม้, นายสรราช เบญจกุล, นายโอภาส เขียววิชัย, ศาสตราจารย์นายแพทย์มนตรี ตูจินดา, ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง, คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์, ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์, นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา, ศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ไปษยานนท์, นายประสงค์ พูนธเนศ, นายวิชาญ ธรรมสุจริต

กรรมการสภาโดยตำแหน่ง มีรายชื่อดังนี้ นายถาวร สันตพงษ์
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย, รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมบัติโต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ ปานศิลา ประธานสภาคณาจารย์

กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร กลุ่มรองอธิการบดี มีรายชื่อดังนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร กลุ่มคณบดี มีรายชื่อดังนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากดุ่น
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภูพัฒน์วิบูลย์
คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์,
ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวานิชกิจ
คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ

กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร กลุ่มผู้อำนวยการสถาบัน-สำนัก-ศูนย์ มีรายชื่อดังนี้ รองศาสตราจารย์
ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป, รองศาสตราจารย์ ดร.โรจน์ชัย ศัตตราหา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

กรรมการสภา ประเภทผู้แทนคณาจารย์ มีรายชื่อดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพลักษณ์

ศิริชนะวุฒิชัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ สงครีโรจน์
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัฒนพงษ์ วันจันทร์ทิพย์ สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ,
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแหง สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร วงศ์จันทร์
สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, รองศาสตราจารย์ จีระพรรณ สุขศรีงาม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

กรรมการสภา ประเภทผู้แทนข้าราชการ มีรายชื่อดังนี้ นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์, นางสาวธัญภา สอนสา

กรรมการและเลขานุการสภา มีรายชื่อดังนี้ รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ที่มา [สำนักข่าวอิศรา 26 มิถุนายน 2558](#)